



ปีที่ 45 ฉบับที่ 43 วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

สถาบันวิจัยจัดอบรมเทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยให้ได้รับทุนฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยให้ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ภายใต้ : โครงการบ่มเพาะนักวิจัย นักสร้างสรรค์และนักนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานวิจัยระดับชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี และห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด

เวลา 09.15 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยให้ได้รับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” โดย นายเวชยันต์ เสงสุวนิช หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและขับเคลื่อนมาตรฐานการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เวลา 13.00 – 16.30 น. อบรมการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRMS ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย โดย นางสาวศยามน ไชยปุระณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายจักรพงศ์ วรสุวรรณบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เวลา 16.30 – 17.00 น. ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เวลา 17.00 น. ปิดการอบรม

อนึ่ง นักวิจัยใหม่ และ/หรือ นักวิจัยที่จะขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 ควรเข้าประชุมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักวิจัยได้ทราบรายละเอียดการขอทุนบ วช. และการใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ซึ่งปีนี้นักวิจัยต้องป้อนข้อมูลโครงการวิจัยด้วยตนเอง

รายนามรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม , ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล , นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี , พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , นายวิชณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี , ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม, นายสมหมาย ภาษี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง , นายดอน ปรมดีรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายปิณฑุสร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม , พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพรชัย รุจิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นางอภิรดี ตันตราภรณ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายสุธี มากบุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม , พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม , นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายรัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายจักรมณท์ ฝาสุกวนิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ด้านนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ส่วนพิธีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องรอทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เมื่อใด ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขณะที่ นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการอาทิตย์สโมสรกับวิชณุ ผ่านสถานีโทรทัศน์ TNN ระบุ หลัง นายกรัฐมนตรี นำ ครม. ใหม่ถวายสัตย์ฯ เพื่อเข้ารับหน้าที่แล้ว ก็ยังบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ จนกว่าจะแถลงนโยบายต่อ สชนช. เว้นแต่จะมีเหตุการณ์เร่งด่วน เช่น น้ำท่วม ภัยพิบัติต่างๆ สามารถที่จะสั่งการให้ความช่วยเหลือ หรือ แก้ปัญหาดังกล่าวได้

เจ้าแฉะเริ่มรู้

สวัสดิ์รอบรู้จะคะชาวมหาชัยสารทุกท่าน...วันนี้เจ้าแฉะเริ่มรู้มีข่าวที่น่ายินดีมาฝากกันอีกเช่นเคย กับรางวัลที่ตอกย้ำความสามารถอันโดดเด่นของน้องๆนักศึกษาของเรา

ครั้งนี้เป็นคิวของว่าที่นักกฎหมายคนเก่งทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวเพ็ญญา เคียวขาว, นางสาวจุฑาภรณ์ พลการ และนางสาวพนทิพย์ สมพันธ์นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องบัวผุด โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามา 8 เข้าแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศอีกด้วย



นอกจากจะร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งแล้ว งานนี้ต้องขอชื่นชมผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น อ.จักรกฤษ ผนนคร, อ.ญาดรี สมล้ำ และ อ.ดารเกต แดงงาม อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆนักศึกษาทุกคนจนทำให้ได้มาซึ่งรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้



“ความพยายาม”และ “ความทุ่มเท”ไม่เคยสูญเปล่า...ถึงแม้หลายครั้ง “ความสำเร็จ”จะต้องแลกมา ด้วยระยะเวลาเคียงเข็มนาที่ยาวนาน...แต่สุดท้าย “เส้นชัย”ก็สร้าง “รอยยิ้ม” และ “ความภาคภูมิใจ”ให้เราได้เสมอ...เจ้าแฉะเริ่มรู้ขอเป็นกำลังใจให้คณะอาจารย์ และน้องๆนักศึกษาทุกท่านในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป และอย่าลืมส่งข่าวคราวที่น่าชื่นชมมาให้พวกเราชาวราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมแสดงความยินดีกันอีก นะคะ

...พลับพลึงยามเช้า...



พักเที่ยง

ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวัน พุทธที่ 3 กันยายน 2557 ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย เหลือเวลาอีก 3 วัน สำหรับการส่งชุดเบิงบประมาณปี 2557 คงไม่ต้องบรรยายว่า บรรยากาศช่วงนี้จะสนุกสนานกันแค่ไหน หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นเรื่องของการเคลียร์ชุดเบิง หลายคน ถึงกับต้องเก็บไปนอนละเมอ

กันยายนนอกจากเป็นเดือนแห่งการปิดงบประมาณประจำปีแล้ว ยังเป็นเดือนสุดท้ายสำหรับการ ทำงานของผู้เกษียณอายุราชการด้วย ปีนี้มีคณาจารย์ของเราเกษียณอายุราชการ 4 ท่าน คือ รศ.ดร.โมตรี จันทรา (เกษียณอายุ 65 ปี) รศ.ดร.วิจิต สุวรรณโนภาส ผศ.ดร.เอมอร ลิทธิรักษ์ และ ผศ.ดร.สุวิมล เตน สุนทร ทั้ง 4 ท่าน เอาตำแหน่งทางวิชาการและปริญญาเอกไปด้วย วันพรุ่งนี้ (3 ก.ย.) คณะครุศาสตร์ จะจัดงานแสดงกตเวทิตาจิต “วันวานที่พากเพียร สู้วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ ” ตั้งแต่เวลา 17.30-23.00 น. ณ โรงแรม ราวดี ถนนอ้อมค่าย เมืองนครศรีธรรมราช เจ้าภาพขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีแสดงกตเวทิตาจิตคะ

นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 4 ท่านเช่นกัน คือ คุณบุญลือ ปรีชาชาญ คุณประเสริฐ ชูแก้ว คุณเสถียร สุขพันธ์ และคุณเสถียร โพธิ์ทิพย์ ในส่วนงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการทั้ง ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในเร็ววัน

ผ่านไปผ่านมาที่หน้าศูนย์วัฒนธรรม มีเด่นที่กางอยู่เรียงราย สำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารคง สงสัยว่าเขาทำอะไรกันอีกหนอ ขอกระซิบดังๆว่าที่เห็นอยู่นั้นคือ “งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน” งาน นี้งานใหญ่มีคนหลายวงการทั้งใกล้ไกลมาร่วมกิจกรรมกันเพียบ จัดระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน นี้ อาจารย์ วาที ทรัพย์สิน และทีมงานศูนย์วัฒนธรรม ทุ่มเต็มทีกับงานนี้ เรียกว่าอุ่นเครื่องก่อนถึง “งานเดือนสิบ”ที่ต้อง ลุยกัน “สิบวันสิบคืน”ได้ดีทีเดียว

กิจกรรมเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา เริ่มด้วยการสัมมนาในเรื่อง “ สังคมวัฒนธรรมเมือง นครศรีธรรมราช” โดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ และรศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร ภาคค่ำมีการโชว์วิวัฒนาการ ของลิเก ทั้งการแสดงของลิปา ลิเกสุลลู และลิเกภาคกลาง หลายท่านคงพลาดละสิ แต่ไม่เป็นไรยังมีอีกสองวัน วันนี้ (3 กันยายน) จะมีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจากประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย สุดท้ายวันที่ 4 กันยายน มีการแสดงจากหลักสูตรนาฏศิลป์และ การแสดง รำวงย้อนยุคจากวงวานร โดยมีการจำหน่ายบัตรรอบละ 10 บาท เพื่อไค้ นางรำสาวสวย นอกจากนี้ยังมีออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านมากมาย

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิตของดร.เทียม โชควัฒนา “ รู้น้อยไม่เกีย่ง งาน” คนเราหากมีความรู้ไม่ต้องไม่ท้อถอยหรือเลือกงาน เพราะการทำงานคือหนทางเพิ่มความรู้ และ ประสบการณ์ สวัสดิ์ดีคะ